
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๕.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๖.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๗.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๘.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
๙.   นายอภิสิทธิ์    เพชรหงษ์  กรรมการ 
๑๐. นายณัฐพงศ์    ชัยมงคล   กรรมการ 
๑๑. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง  กรรมการ 
๓.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง   คณบดีโรงเรียนการเรือน 
๔.   ดร.พรธิดา    เทพประสิทธิ์  ผู้อ านวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม 
๕.   นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๖.   นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
เปิดประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖                                         ๒/๙  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
      วาระที ่๑.๑  การเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    
         สรุปเรื่อง  เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่            
๕(๑๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น  

เนื่องจาก ในวันประชุมดังกล่าวมีวาระการเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเลื่อนการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖      
จากวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม         
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การเลื่อน         
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
       วาระที ่๑.๒ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   
สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายถนอม อินทรก าเนิด 

ให้ด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก นายถนอม อินทรก าเนิด ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ                   
ให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายถนอม อินทรก าเนิด ด ารงต าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไปอีกวาระหนึ่ง และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖                  
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  

 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศส านัก                
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖                                         ๓/๙  
 
 

       วาระที ่๑.๓ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๕(๔๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

 
สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๔๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๔๐)/๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ  
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  มติที่ประชุมโดยย่อ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๔๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
  
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       วาระที ่๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการน ารายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และในการประชุมครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ที่ประชุมมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ          
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖                                         ๔/๙  
 

 ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ แผนยุทธศาสตร์        
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 ที่ประชุมน าเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา การบันทึกคลิปวีดีโอบรรยาย ในหัวข้อ “ธุรกิจ Packaging” 
โดย ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์และสร้าง
แรงบันดาลให้แก่นักศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา จัดท าแบบสอบถามที่มีประเด็น

ค าถามการได้รับประโยชน์และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดกับธุรกิจ ภายหลังการรับชมคลิปวีดีโอ  
๒. มอบหมายประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา เผยแพร่คลิปวิดีโอและแนวคิดของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไปยังนักศึกษา รวมทั้งควรน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมในแต่ละครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เคยเสนอแนะการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส าหรับนักศึกษา
ที่สนใจท าธุรกิจ Start Up ซึ่งหากมีนักศึกษาที่สนใจสามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

 
 นายอิศรา อัคคะประชา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีให้ความรู้เรื่องการท ายาสมุนไพร
ให้แก่นักศึกษาในลักษณะ Workshop ส าหรับวัน เวลา และสถานที่จะประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ อีกครั้ง 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
       วาระที ่๓.๒ ขอแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 
ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความแจ้งแล้วนั้น 

เนื่องจาก วันและเวลาดังกล่าวเป็นช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคกลาง จึงขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘         
เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

  
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ขอแจ้งเลื่อน

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 
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 ประธานแจ้งที่ประชุม หากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ขอให้
แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ  

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
       วาระที ่๔.๑ การเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
 สรุปเรื่อง ประธานน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีสาระส าคัญ      
สรุปได้ดังนี้     

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ วรรค ๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้        
มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ 
               เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ จึงเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของ       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน โดยมีผู้บริหารประกอบด้วย            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา       
วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน  
 
 กล่าวเพิ่มเติม 
 ประธานที่ประชุมขอให้คณบดีแต่ละคณะ/โรงเรียน น าเสนอผลการด าเนินงานที่มีความโดดเด่นหรือ
ต้องการข้อเสนอแนะและการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานดังนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่) ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ได้ผ่าน
การรับรองจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ และอยู่
ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เป็นหลักสูตร
สะสมหน่วยกิต (Credit Bank ) อยู่ระหว่างการรับรองจากสภาการพยาบาล และมีศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อีกส่วนหนึ่งที่คณะมีความภาคภูมิใจ คือ นักศึกษาได้รับรางวัล DAISY AWARD 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา เป็นรางวัลระดับสากลที่รวบรวมจากผู้รับบริการในการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ 
และประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากพยาบาล ตามสโลแกนที่ว่า อาจารย์ใจดี รุ่นพี่น่ารัก จบแล้วสวย เก่ง และแสนดี  
 ในอนาคตสิ่งที่คณะจะด าเนินการคือ การเปิดคลินิก ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ก าหนดนโยบายให้สถาบันการศึกษาพยาบาลมีคลินิก ๑ คลินิก ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาหาข้อมูลที่จะด าเนินการ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน คือการขาดแคลน
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้ง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๓๒ คน ในส่วนของกองทุนการศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มีกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ
ของนักศึกษาได้เพียงบางส่วน หากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่านใดมีจิตกุศลในการให้การสนับสนุน
คณะพยาบาลศาสตร์ยินดีอย่างยิ่ง 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย           ใน
การท างาน (จป.) (ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ๒) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์         และ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ด้านศึกษาศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ส าหรับด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่หลักสูตรจะอยู่ในกรุงเทพฯ ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์              
เครื่องเวชส าอาง ที่ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตสุพรรรณบุรี โดยใช้ศักยภาพของวิทยาเขตคือ หอมขจรฟาร์ม เป็นแหล่ง
เพาะปลูกสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในการแปรรูป และห้องปฏิบัติการ GMP ที่ได้รับมาตรฐานโรงงานผลิต        
กลุ่มผลิตภัณธ์เครื่องส าอางที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอาเซียนเป็นที่แรก และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน
ให้กับนักศึกษา ในการน าสมุนไพรจากแปลงปลูกมาเป็นสมุนไพรท าให้เกิดเป็นงานวิจัยของอาจารย์ซึ่งได้รับรางวัล
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน คือ เป็นสถานที่ดูงานและแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี  

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีศูนย์ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในการน าเสนอโครงการและงานวิจัย  
คือ ศูนย์สิ่งแวดล้อม และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยประมาณ ๖๐ ล้านบาทต่อปี และ      
จากการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการศึกษา ซึ่งได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ    
จะเข้ามาศึกษาดูงานฟาร์มอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนก็น าปัญญาประดิษฐ์มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และได้ท าหลักสูตร Non Degree 
ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีความปลอดภัยทางรังสี 
ระดับต้น จ านวน ๓ หลักสูตร ซึ่งจะมีอยู่ ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยแบ่งแต่ละระดับ
เป็น ๓ ประเภท คือ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ขณะนี้พัฒนาได้     
๒ หลักสูตร และส่งไปยังส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้การรับรอง รวมทั้งจัดท าหลักสูตรระบาดวิทยา ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคระบาด ท าความร่วมมือกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  

อนึ่งศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งจัดหารายได้ที่รับวิเคราะห์งานจากหน่วยงานภายนอกได้รับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เป็นหน่วยงานที่มีการท างานเป็นเอกเทศ รับผิดชอบดูแลงานสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต ศูนยก์ารศึกษา ทั้งในเรื่องของพลังงาน ความปลอดภัย ความสวยงาม และสภาพแวดล้อม รวมถึงการรับ
วิเคราะห์งานหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น การตรวจน้ า ตรวจดิน อากาศ และสิ่งที่จะขอความอนุเคราะห์จาก
กรรมการส่งเสริมฯ เนื่องจากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจะไปปฏิบัติงานในธุรกิจก่อสร้าง แต่รายวิชาบังคับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เน้นด้านอุตสาหกรรม 
ประกอบกับล่าสุดบริษัทก่อสร้างที่ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานแจ้งว่า นักศึกษายังขาดทักษะในการเป็น จป.ก่อสร้าง 
ซึ่งหลักสูตรอยากเน้นแบบสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงเข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
อย่างน้อย ๑ ปี  หากท่านมีเครือข่ายที่สามารถมองเห็นวิธีการในการฝึกปฏิบัติงานหรือสนับสนุนวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ  
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ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม น าเสนอการด าเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อม             
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และเน้นในเรื่องการฝึกปฏิบัติในส่วนของด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ฝึกปฏิบัติทางด้านการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันได้รับ
มอบให้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยเริ่มจากหลักสูตร
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน การจัดการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ๙ พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่สีเขียว ขยะ อากาศ น้ าเสีย 
รวมถึงน้ าดื่ม ที่ต้องมีการเฝ้าระวังและให้ค าแนะน าพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานและเป็นสถานการศึกษา
ปลอดภัย 

ด้านการจัดหารายได้ ศูนย์สิ่งแวดล้อมได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท  A มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานตาม มอก. ๑๗๐๒๕ ด้านทดสอบและสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร และได้ขึ้นทะเบียนกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรการเป็นนิติบุคคล เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์ความปลอดภัยการท างาน 
แสง เสียง ความร้อน ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย ระดับเทคนิค หัวหน้างาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน (คปอ.) 
ตามประกาศของกฎกระทรวงฉบับใหม่ ทั้งนี้ ยังได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในส่วนของการตรวจวัด
เสียงและเก็บตัวอย่างเสียงทั้ง ๓ ระดับ  

 

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน น าเสนอผลการด าเนินงาน โรงเรียน         
การเรือน เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรการก าหนด 
และการประกอบอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
 การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ล าปาง และศูนย์การศึกษา ตรัง 
ในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site, On-Line และ Hybrid เน้นให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานได้จริงแบบมืออาชีพบนพ้ืนฐานทฤษฎีที่ถูกต้อง และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติที่รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่มที่บุคคลภายนอกให้การยอมรับ รวมทั้ง จัดอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
ทุกวันพุธอบรมรูปแบบ On-Line และทุกวันพฤหัสบดีอบรมรูปแบบ On-Site อีกส่วนหนึ่งคือการจัดบริการอาหาร 
เช่น ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล, ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล, ห้องอาหารจันทร์เจริญ และมีการจัดบริการอาหารหน่วยงาน
ภายนอกเป็นการด าเนินการในเชิงรุก คือการจ าหน่ายอาหาร โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ส านักงานปลัดกองทัพบก  
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบ On-Site 
แต่ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line แต่บุคลากรโรงเรียนการเรือนยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จึงได้     
ปรับการจ าหน่ายอาหารให้เป็นรูปแบบเดลิเวอรี่ 
 ด้านงานวิชาการ โรงเรียนการเรือนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างมาก แต่ไม่สามารถน างบประมาณ
ที่ได้รับน ามาใช้ได้จริง ตัวอย่าง โรงเรียนการเรือนมีสาธิตวิธีการท าอาหารให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถ      
น าวัตถุดิบไปได้ เช่น กระเพรา ตะไคร้ จึงได้คิดงานวิจัยในลักษณะเป็นกลิ่นไปแทน เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมฯ      
ได้เห็นภาพชัดขึ้น อาหารว่างที่เป็นลูกชุบที่น ามาบริการในวันนี้เป็นลูกชุบที่มีกลิ่นเฉพาะตัว เช่น มะขาม ทุเรียน 
ล าไย ซึ่งเราได้ท างานวิจัยและน าไปสาธิตให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           วิทยา
เขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔ แห่ง เป็นการสอนฟรีและท าเป็นงานวิจัย ซึ่งโรงเรียนการเรือน            ได้
จ าหน่ายกลิ่นของอาหารแต่ละชนิด และต่อยอดโดยการท าเป็น Set Box ประกอบด้วย หนังสือ ชุดเชฟ คลิป
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บรรยาย รวมไปถึงกระทะทองเหลือง ในรูปแบบกระเป๋าซึ่งเป็นสินค้าของไทยทั้งหมด และส่งไปจ าหน่ายที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะสร้างวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ซึ่ง อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานของโรงเรียนการเรือน และได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ได้แก่ ไส้กรอก 
กุนเชียง หมูยอ ลูกชิ้น ไส้กรอกอีสาน  
    

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์  
๑. ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และ           

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วกลับมาเป็นอาจารย์เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  
๒. ควรมีการวางแผนการจัดหารายได้จากความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและ              

ด้านการพยาบาล  
๓. ควรจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแหล่งรายไดแ้ละเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ส่ิงแวดล้อม 
๑. ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า         

แห่งประเทศไทย หรือจัดท าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (จป.) เนื่องจากเป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

๒. ควรขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากรในการให้ความรู้กับนักศึกษา       
โดยระบุความต้องการให้ชัดเจน  

๓. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควรส ารวจความต้องการของนักศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๑ ว่าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วอยากปฏิบัติในธุรกิจประเภทใด ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้วางแผนและประสานงานกับ
ผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ได้ตรงตามธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ  

๔. ควรจัดท าแบบสอบถาม รูปแบบ QR Code โดยระบุข้อความว่า โรงงานของท่านขาดแคลน จป.
วิชาชีพ ระดับใด และหากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นเพ่ืออบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่านสนใจหรือไม่ 
เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการในเบื้องต้น 

๕. ควรจัดท าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (จป.) โดยผ่านรับรองจากสภาวิชาชีพ 
จะท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ านวนมาก  

โรงเรียนการเรือน 
  ๑. มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านอาหาร ควรรักษามาตรฐานและความเข้มแข็ง  

๒. อาหารว่างขนมลูกชุบเป็นนวัตกรรมที่ดี เมื่อรับประทานแล้วสัมผัสได้ถึงรสชาติของผลไม้นั้น ควรเพ่ิม
เนื้อของผลไม้ชนิดนั้นเข้าไปด้วย รวมทั้งขอให้คงไว้คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 ๓. ควรท าเป็น Model Startup เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ส าหรับนักศึกษา
ที่ไม่มีเงินทุนก็ให้คิดค้นสูตรอาหาร และโรงเรียนการเรือนเป็นผู้จ าหน่าย และแบ่งรายได้ให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ  

 
 ประธานที่ประชุม พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินของศูนย์สิ่งแวดล้อม จึงขอให้ศูนย์สิ่งแวดล้อมน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ในการประชุมครั้งต่อไป  
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 มติ ที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๒)/๒๕๖๖ ในวันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
  

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

  
 
 
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)             (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


